

Số: /PGDDĐT
V/v tăng cường phòng, chống
dịch bệnh bạch hầu.

Quận Lê Chân, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở, Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thực.

Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Trước đây bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước; từ khi vắc xin phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vắc xin phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.

Căn cứ Công văn số 2965/SYT-NVY ngày 25/9/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu; Công văn số 2665/SGDDĐT-VP ngày 27/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh bạch hầu.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng bệnh bạch hầu trong các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế để được hướng dẫn triển khai các biện pháp chống lây nhiễm tại cơ sở giáo dục. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để.

2. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đảm bảo vệ sinh trường, lớp học, tuyên truyền hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh bạch hầu: nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Bạch hầu là bệnh nguy hiểm nhưng có thể đề phòng dễ dàng bằng cách tiêm chủng phòng

bệnh. Trì hoãn việc tiêm phòng vì bất cứ lý do gì sẽ khiến cho trẻ tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: GDĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Sỹ Tuyên